
Stjórnarfundur no 2,  2011/2012 
 

 

Þriðjudaginn 19. apríl 2011 kl. 18.30 kom stjórn félagsins saman á skrifstofu félagsins. 

Undirritaðir voru mættir. 

Úlfhildur Rögnvaldsdóttir formaður setti fundinn og stjórnaði honum.  

 

1. Aðalfundur Símey 11. maí 2011 

Eiður Stefánsson tilnefndur til að taka sæti í stjórn Símeyjar. 

 

2. Ársfundur Stapa 12. maí í Mývatnssveit kl. 14.00 

FVSA á 5 fulltrúa 

Samþykkt að fá fólk sem greiðir í sjóðinn til að fara á fundinn ásamt formanni. 

 

3. Úttekt á sjúkrasjóði Kostnaðaráætlun 

Kostnaðaráætlun liggur fyrir frá Hermanni Brynjarssyni PWC.  Samþykkt að reyna að fá þetta 

lækkað. 

 

4. Samningur um lögfræðiþjónustu 

Samningi við Lögheimtuna hefur verið sagt upp en í boði er nýr samningur við Pacta, honum 

hefur verið tekið og skrifað undir. 

 

5. Kjarasamningarnir 

Úlfhildur gerði grein fyrir því sem gerst hefur undanfarið í kjarasamningaviðræðunum, en allt 

er stopp eins og er.  Einnig hverjar helstu áherslurnar hafa verið í umræðunni. 

 

6. Aðalfundur Orlofsbyggðarinnar Illugastöðum 17. maí 

Samþykkt að Úlfhildur Rögnvaldsdóttir, Einar Hjartarson og Eiður Stefánsson sitji fundinn. 

 

7. Önnur mál 

Einar Hjartarson gerði grein fyrir aðalfundi Fjölsmiðjunnar sem hann sat í dag 19. apríl. 

 

 Fleira ekki gert, fundi slitið. 

 

Sign: Úlfhildur Rögnvaldsdóttir, Einar Hjartarson, Eiður Stefánsson, Hildur Tryggvadóttir 

Friðbjörg Jóhannsdóttir, Einar Pampicler Pálsson, Anna María Elíasdóttir. 

Guðrún Guðmundsdóttir    Kristín Þorgilsdóttir ritaði fundargerð. 


